



ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด

ด้วย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๑ คัน ดังนี้

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COROLLA ลักษณะเก๋งสองตอน หมายเลขทะเบียน ขอ - ๙๕๑๗ กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนปี ๒๕๔๗

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีขายทอดตลาด ขอรับรายการและเงื่อนไขการประมูลได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร. ๐-๒๙๔๐-๕๕๙๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ครุภัณฑ์ยานพาหนะดังกล่าว สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะทำการจำหน่ายโดยขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา โดยถือราคาของผู้ประมูลราคาซื้อสูงสุด ผู้ประมูลราคาได้ต้องชำระเงินค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทันที หรือมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ได้ประมูลได้ และจะต้องชำระเงินที่ค้างให้ครบถ้วนภายใน ๗ วัน และต้องรับสิ่งของไปภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ชำระเงินให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครบถ้วน ถ้าเกินกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะถือว่าสละสิทธิ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีสิทธิ์ที่จะริบเงินมัดจำที่วางไว้หรือเงินที่ชำระ เป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะทั้งจำนวนได้ทันที และจะนำครุภัณฑ์ยานพาหนะนั้นไปดำเนินการจำหน่ายใหม่ได้ ผู้ประมูลราคาจะคัดค้านและเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒. การชำระเงินต้องชำระเงินเป็นเงินสดหรือเช็คของธนาคารพาณิชย์ที่รับรองการจ่ายเงิน และส่งจ่ายเงินในนามสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะออกใบสำคัญรับเงินให้เป็นหลักฐาน

๓. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายครุภัณฑ์ยานพาหนะดังกล่าวให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุด หากราคาสูงสุดนั้นต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกำหนดไว้ หรือต่ำกว่าราคาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเห็นควร โดยผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๔. กำหนดการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการประมูลด้วยวาจาได้ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. และเริ่มทำการประมูลด้วยวาจาเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

นางสาวกนกดิษฐ์

(นางสาวกนกดิษฐ์ บุญเพิ่มศรีทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวกนกดิษฐ์ เมื่อนประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร